



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2563

เรื่อง

1. "ธรรมนัส" ปลื้มผลงานช่วยเกษตรกรมีเงินใช้
2. กรมส่งเสริมสหกรณ์เชิญผ้ากฐิน
3. ลุยพัฒนาผลผลิต'กุ้งก้ามกราม'สัตว์ศก.สร้างรายได้
4. 'ปึกป้อม'เร่งแผนพัฒนาหนองหาร
5. ระดมซ่อมเขื่อนห้วยยาง ยันมั่นคงแข็งแรง
6. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: จิ้งหรีดไทย...อนาคตสดใส
7. เร่งซ่อมแซม เขื่อนห้วยยาง
8. 'ประวิตร'จี-เร่งฟื้นฟูหนองหารสกลนคร
9. 'ประวิตร'กำชับ ฟื้นฟูหนองหาร
10. คอลัมน์: จับข่าวเอามาอย่า

สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบข่าย)  
ข่าวสด (กรอบข่าย)  
มติชน (กรอบข่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)  
ไทยรัฐ  
มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22924 หน้า : 7(กลาง)

หัวข้อข่าว : "ธรรมนัส" ปลื้มผลงานช่วยเกษตรกรมีเงินใช้

## “ธรรมนัส” ปลื้มผลงาน ช่วยเกษตรกรมีเงินใช้

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) ได้ร่วมกับองค์กรตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 59,648 ล้านบาทจากมาตรการลดรายจ่าย 56,042 ล้านบาท และมาตรการเพิ่มรายได้ 3,606 ล้านบาท หากรวมกับโครงการที่รัฐบาลเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท/ราย/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน จากวงเงินที่รัฐบาลจ่ายไป 113,304.56 ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง วงเงินรวม 172,953 ล้านบาท

**นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ**

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กล่าวว่า ผลการโอนเงิน ณ วันที่ 30 ก.ย.2563 เข้าบัญชีเกษตรกร 7,486,705 ราย วงเงิน 113,304.56 ล้านบาท จากเป้าหมาย 10 ล้านราย วงเงิน 150,000 ล้านบาท มีเกษตรกรขอคืนสิทธิ์ 378 ราย และมีเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากไม่แจ้งเลขบัญชี 69,817 ราย.

## กรมส่งเสริมสหกรณ์เชิญผ้ากฐิน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

โดยเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพระพรหมจริยาจารย์ (สังัด ปัญญาวิโช) เจ้าคณะใหญ่หนใต้และเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และถวายจตุปัจจัยเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสหประชาสรรค์ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดกะพังสุรินทร์ เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 28 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง มีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 84.2 ตารางวา ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2450 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2480 ภายในบริเวณวัดมีศาลาการเปรียญ ห้องสมุดโตทับเที่ยง กุฏิเจ้าอาวาส (หอสมุดชาติเชื้อ กรมมสูตรและเพื่อน) อาคารโรงอาหารนักเรียน อาคารเรียน และอื่นๆ

สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดเงินที่ได้จากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 2,826,237 บาท

## ลุยพัฒนาผลผลิต 'กุ้งก้ามกราม' สัตว์ศก.สร้างรายได้

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนากุ้งก้ามกราม ระหว่างปี 2562-2565 สำหรับวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เนื่องจากกุ้งก้ามกรามถือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เกษตรกรมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ อาทิ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาฬสินธุ์ และเชียงราย เป็นต้น โดยที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามรายย่อยมีการรวมกลุ่มเพื่อให้การบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

นายมีศักดิ์กล่าวว่า แผนปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ 40,000 ตัน ภายในปี 2565 แบ่งยุทธศาสตร์การดำเนินงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1.การวิจัยและพัฒนา 2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และ 4.การตลาด รวมถึงจะหารือกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ประกอบการเพื่อผลักดันผลผลิตได้ตามเป้าหมายจากปัจจุบันมีผลผลิต 31,838 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,900 ล้านบาท ทั้งนี้เตรียมขยายฐานการตลาดโดยเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น ทำแพลตฟอร์มซื้อขายผลผลิตกุ้งก้ามกราม การทำแบรนด์สินค้า การจัดมหกรรมสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดทำลิสต์เตอร์การส่งออกกุ้งก้ามกรามเพื่อบริโภคทั้งชนิดแช่เย็นและแช่แข็ง โดยเน้นเปิดตลาดที่มีกำลังซื้อสูงอย่างประเทศจีน เป็นต้น

## 'บึกบ็อม'เร่งแผนพัฒนาหนองหาร

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่ห้องประชุมภูมิทัตโต โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า จากการติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหารและได้ลงพื้นที่ดูสภาพ บึงโดยรอบพบว่า การดำเนินงานของทุกหน่วยงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ แต่ก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ทำให้หนองหารกลับมาสามารถเก็บน้ำได้เต็มพื้นที่อีกครั้ง โดยได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กำกับ เร่งรัดขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มอบหมายให้กรมชลประทานและกรมประมงร่วมกันดำเนินการ ด้าน

การใช้ประโยชน์ที่ดินได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กำหนดรูปแบบการเพาะปลูกและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมตามที่กรมที่ดินร่วมกับกรมประมงกำหนดไว้

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ด้านการบรรเทาอุทกภัยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดรูปแบบระบบบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ในส่วน การจัดการคุณภาพน้ำได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์การการจัดการน้ำเสีย กำหนดรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ปัญหาคุณภาพน้ำของหนองหารที่เรื้อรังมานานได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดขยายผลความสำเร็จเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติอื่น ๆ เช่น บึงโจง หลง จ.บึงกาฬ กว๊านพะเยา จ.พะเยา ต่อไป.

# ระดมซ่อมเขื่อนห้วยยาง ยันมั่นคงแข็งแรง

**กบอินทร์น้ำยังสูง** กรมชลฯ ระดมเจ้าหน้าที่เร่งซ่อม  
**ชาวบ้านระทมทุกข์** แخمเขื่อนห้วยยาง จ.สระแก้ว ยัน  
ยันตัวเขื่อนยังมั่นคง **♦ อ่านต่อหน้า 12**

## ซ่อมเขื่อน □ ต่อจากหน้า 1

แข็งแรงดี ขอประชาชนสบายใจได้พร้อมเดือน  
ระบายน้ำจากเขื่อนส่งผลน้ำลดลงหลายตำบล  
ในเขต อ.ตาพระยา ส่วนที่ปราจีนบุรีก็ยังคงท่วม  
สูงในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี ชาวบ้านต้องขนย้าย  
ข้าวของหนีน้ำกันจ้าละหวั่นขณะที่ภาครัฐ  
ลงพื้นที่แจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชนที่  
เดือดร้อน “มัญญา” ลูกน้ำท่วมช่วยเกษตรกร  
จ.อุทัยธานี ด้าน “ประภัตร” สั่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำ  
ช่วยเหลือน้ำท่วมนาข้าวใน อ.สองพี่น้อง ท่อ  
เมื่อถึงสุพรรณฯ แจกความถูกมือดีแจกเฟสขอ  
บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมล้นไม่มีนโยบายใช้สื่อ  
ออนไลน์ขอบริจาค

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นายสัญญา แสงพุ่ม  
พงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิด  
เผยว่า ขณะนี้กรมชลประทานทำการติดตั้ง  
กาลักน้ำที่เขื่อนห้วยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  
แล้ว เพื่อระบายน้ำออกจากตัวเขื่อนให้อยู่ใน  
ระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไป  
ซ่อมแซมจุดที่เกิดการรั่วซึมได้ โดยกำชับให้  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง  
และให้ไปไปตามหลักการด้านความปลอดภัย  
เขื่อน ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า  
มากำกับดูแลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน

สำหรับการระบายน้ำออกจากอ่างฯ  
อาจจะส่งผลให้น้ำต้นตอเขื่อนท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ  
บริเวณถนนสาย 3348 ช่วงบ้านโลกมะกอก  
บ้านโลกแจง ต.ทัพราช ต.ตาพระยา ต.ทัพ  
เสด็จ อ.ตาพระยา จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่  
ดังกล่าว เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น  
และขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากทาง  
ราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันขอความช่วยเหลือ  
และอาคารประกอบยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี  
จึงขอให้ประชาชนด้านท้ายเขื่อนอย่าได้วิตก  
กังวล และขอให้รับฟังข่าวสารจากทางราชการ  
เท่านั้นหรือโทรฯ สอบถามได้ที่สายด่วนกรมชล  
ประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมใน  
พื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยเฉพาะ  
ตลาดเทศบาลฯ ยังมีน้ำท่วมสูง ประชาชนใน  
พื้นที่ยังคงเร่งขนของขึ้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง  
ขณะที่ภาครัฐลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชน  
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยได้รับการ  
สนับสนุนกำลังพลจากทหาร มทบ. 12 ร.2  
พัน 3 รอ.ก.อ.รมน. หน่วยกู้ภัยสังฆะพุทธธรรม  
กบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยนายอำเภอ  
กบินทร์บุรีนำทัพลงพื้นที่แจกข้าวสารอาหาร  
แห้งแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม

ด้าน น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.  
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตาม  
สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.อุทัยธานี ว่าจาก  
อิทธิพลร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง  
ตอนล่างช่วงวันที่ 14-16 ต.ค.ที่ผ่านมา ทำให้  
เกิดฝนตกหนักในเขตทางตอนบนของลุ่มน้ำ  
สะแกกรังและในเขต จ.อุทัยธานี ส่งผลกระทบ  
ทำให้มีปริมาณน้ำทางตอนบนของลุ่มน้ำสะแก  
กรังในลำห้วยคลองโพและลำห้วยสาขาเพิ่มมาก  
ขึ้น จนทำให้เกิดน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้าน  
เรือนราษฎรในพื้นที่ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี  
จำนวน 5 ตำบล 26 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.สว่างอารมณ์  
ต.บ่อทราย ต.ไผ่เขียว ต.หนองหลวง และ  
ต.พลวงสองนาง บ้านเรือนได้รับผลกระทบ  
162 หลังคาเรือน และพื้นที่การเกษตร 21,084  
ไร่ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว

ทั้งนี้ โครงการชลประทานอุทัยธานีได้  
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ได้รับ  
ผลกระทบ โดยได้เร่งระบายน้ำจากเขื่อนวังร่ม  
เกล้าสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนลงแม่น้ำสะแกกรัง  
เพื่อให้มีเวลาน้ำจำนวนมากจากตอนบนของ  
ลำห้วยคลองโพ และลำห้วยสาขาไหลลงสู่  
เขื่อนวังร่มเกล้าได้สะดวกลดผลกระทบจากน้ำ  
ท่วมในพื้นที่บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่  
การเกษตร นอกจากนี้ รมช.เกษตรฯ ยังได้  
พบปะเกษตรกรพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหา  
และให้กำลังใจแก่เกษตรกรและประชาชนผู้  
ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งแจกถุงน้ำร้อน 20 ถึง

ถุงน้ำร้อน 120 ฟ่อน และเกลือแระ 30 ก้อน  
สำหรับโคกระบือแก่เกษตรกรอีกด้วย

ส่วนที่ จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธ  
สุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย  
ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา นำคณะเจ้า  
หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ อ.สองพี่น้อง เพื่อตรวจ  
ดูสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำบางสาม และ  
รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดย  
มีเกษตรกรกว่า 200 คน ใน 5 ตำบลเข้าร่วมรับ  
ฟังและร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  
ขังพื้นที่ทางการเกษตรกรรม โดยมีข้อสรุปว่า ให้  
ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาควบคุมระดับน้ำให้มี  
ผลต่างกับระดับน้ำในคลองลำเกาะทอง คลอง  
สองพี่น้อง และแม่น้ำท่าจีน 20 ซม. อีกทั้งให้  
ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าที่  
ปากคลอง ร.6 ขวา ซึ่งทาง นายประภัตรได้  
รับปากชาวบ้านพร้อมสั่งงานให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
รีบดำเนินการทันที

นายประภัตรกล่าวว่า วันที่ได้เชิญหน่วย  
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความช่วยเหลือบรรเทา  
ทุกข์ให้กับเกษตรกร พร้อมสั่งระดมเครื่องสูบน้ำ  
เร่งช่วยเหลือนาข้าวถูกน้ำท่วมและสั่งการให้  
ชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่ม  
เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากนาข้าวทั้ง 5 ตำบล  
ลงสู่คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง เพื่อเร่งกู้ภัยข้าว  
ไม่ให้เสียหายขยายวงกว้างเพิ่มไปมากกว่านี้  
หลังจากนี้ไปอีก 2-3 วัน ยืนยันได้ว่าน้ำในคลอง  
สองพี่น้องลดระดับลงแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรภัทร  
สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี โพสต์เฟซบุ๊ก  
ส่วนตัว ข้อความว่า ปลอมเฟช!!!!!! ขณะนี้มี  
ผู้ไม่หวังดีปลอมเฟชบุ๊กผม ขอให้โอนเงิน  
บริจาคช่วยเหลือท่วม ผมขอเรียนให้ทราบว่ามี  
การขอรับบริจาคผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ถ้า  
จะมีการบริจาคจะเปิดเป็นศูนย์รับบริจาคและมี  
ประกาศของทางราชการ ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งความ  
ไว้แล้วที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี และล่าสุดคนร้าย  
ไหวตัวได้บล็อกล็อกเฟชบุ๊กปลอมดังกล่าวแล้ว.



## จิ้งหรีดไทย...อนาคตสดใส

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ ยอมรับ...แมลงเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของโลก สามารถทดแทนแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพื่อรองรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการฯ ไม่รอช้าวางนโยบายตั้งเป้าให้ไทยเป็น "ฮับแมลงโลก" พุ่งเป้าไปที่จิ้งหรีดแมลงยอดนิยมที่บ้านเรามีฟาร์มเลี้ยงแล้วกว่า 20,000 ฟาร์ม พร้อมกันให้เร่งส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แล้วตลาดจะไปได้จริงหรือที่สำคัญไทยมีความพร้อมหรือยังเป็นคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัย???

ข้อมูลล่าสุดจากบริษัท Research and Markets ระบุตลาดแมลงรับประทานได้ทั่วโลก มีอัตราการเติบโตระหว่างปี 2018-2023 ร้อยละ 23.8 และคาดว่าในปี 2023 ตลาดจะมีขนาด 37,900 ล้านบาท

ตลาดเอเชียมีสัดส่วน 30-40% ของทั้งโลก ที่เหลือกระจายตัวอยู่ในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ละตินอเมริกา และอเมริกาเหนือ ขณะที่ข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร พบไทยมีแมลงที่มีคุณค่าทางอาหาร 194 ชนิด เช่น จิ้งหรีด จิ้งโกร่ง ตั๊กแตน หนอน และด้งแต่ใหม่



ตลาดสหรัฐฯ อียู ญี่ปุ่น และจีน

ปัจจุบันเราถือเป็นตลาดหลักในการส่งออกแมลงไปขายทั่วโลก

และจากการที่มกอช. ประกาศมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ยิ่งทำให้ตลาดส่งออกจิ้งหรีดบ้านเราโตขึ้นอีกถึงปีละ 23% โดยเฉพาะ

ด้านการเลี้ยง มีการรวมกลุ่มเป็นจิ้งหรีดแปลงใหญ่ แ่แปลงสมาชิก 469 ราย พื้นที่รวมกว่า 848.5 ไร่ ใน 10 จังหวัดกระจายทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตรวมกว่า 1.1 พันตัน

ปัจจุบันไทยมีกำลังการผลิตจิ้งหรีดรวมกว่าปีละ 7,000 ตัน ข้อนตลาดภายในและต่างประเทศยังไม่รวมด้งแต่หนอนไหมจากเกษตรกรรุ่นใหม่ อีกกว่า 20,000 ราย เป็นอีกตัวเลือกที่กำลังได้รับความนิยม

ขณะเดียวกันเป็นที่น่ายินดีเรามีบริษัทสตาร์ทอัพคนไทยผลิตและทำตลาดผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดเป็นรายแรกของโลก ส่งออกอียู แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และมีบริษัทแปรรูปแมลงทยอยเกิดขึ้นตามมา

ปัจจุบันยังมีบริษัทไทยและต่างชาติลงทุนทำฟาร์มเพาะเลี้ยงในหลายพื้นที่ตั้งโรงงานแปรรูปเพื่อส่งออก มีแบรนด์ของตัวเอง โดยมีฟาร์มที่เชียงใหม่ ขึ้นแท่นเป็นฟาร์มจิ้งหรีดระบบปิด ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เห็นหรือยัง ไทยเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง.



# เร่งซ่อมแซม เขื่อนห้วยยาง

## สั่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำ ช่วยชาว.สองพี่น้อง

กรมชลฯ ยืนยันเขื่อนห้วยยาง จ.สระแก้ว ยังมั่นคงแข็งแรงดี ขอประชาชนสบายใจได้ หลังระดมเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมรอยรั่ว พร้อมเตือนระบายน้ำจากเขื่อนส่งผลน้ำล้นตลิ่ง ♦ อ่านต่อหน้า 9

### เร่งซ่อม □ ต่อจากหน้า 1

หลายตำบลในเขต อ.ตาพระยา ส่วนที่ปราจีนบุรี น้ำยังท่วมสูงในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรีชาวบ้านต้องขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันจ้าละหวั่นขณะที่ภาครัฐลงพื้นที่แจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชนที่เดือดร้อน รมช.เกษตรฯ สั่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วมมาช่วยใน อ.สองพี่น้อง พ่อเมืองสุพรรณฯ แจกความถูกมือดีแจกเฟซขอบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมล้นไม่มีนโยบายใช้สื่อออนไลน์ขอบริจาคด้าน “มัญญญา” ลุยน้ำท่วมช่วยเกษตรกร จ.อุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลประทานทำการติดตั้งกาลักน้ำที่เขื่อนห้วยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แล้ว เพื่อระบายน้ำออกจากตัวเขื่อนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมจุดที่เกิดการรั่วซึมได้ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความระมัดระวังและให้เป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเขื่อน ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน

สำหรับการระบายน้ำออกจากอ่างฯ อาจจะส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณถนนสาย 3348 ช่วงบ้านโคกมะกอกบ้านโคกแจง ต.ทัพราช ต.ตาพระยา ต.ทัพ

เสด็จ อ.ตาพระยา จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น และขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันเขื่อนห้วยยางและอาคารประกอบยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี จึงขอให้ประชาชนด้านท้ายเขื่อนอย่าได้วิตกกังวล และขอให้รีบฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้นหรือโทรฯ สอบถามได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยเฉพาะตลาดเทศบาลฯ ยังมีน้ำท่วมสูง ประชาชนในพื้นที่ยังคงเร่งขนของขึ้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากทหาร มทบ. 12 ร.2 พัน 3 รอ.กอ.รมน. หน่วยกู้ภัยสังฆะพุทธธรรม กบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยนายอำเภอ กบินทร์บุรีนำทัพลงพื้นที่แจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม

ด้าน น.ส.มัญญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.อุทัยธานี ว่าจากอิทธิพลร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างช่วงวันที่ 14-16 ต.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักในเขตทางตอนบนของลุ่มน้ำสะแกกรังและในเขต จ.อุทัยธานี ส่งผลกระทบทำให้มีปริมาณน้ำทางตอนบนของลุ่มน้ำสะแกกรังในลำห้วยคลองโพและลำห้วยสาขาเพิ่มมาก

ขึ้น จนทำให้เกิดน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี จำนวน 5 ตำบล 26 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.สว่างอารมณ์ ต.บ่อทราย ต.ไผ่เขียว ต.หนองหลวง และ ต.พลวงสองนาง บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 162 หลังคาเรือน และพื้นที่การเกษตร 21,084 ไร่ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว

ทั้งนี้ โครงการชลประทานอุทัยธานีได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยได้เร่งระบายน้ำจากเขื่อนวังร่มเกล้าสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนลงแม่น้ำสะแกกรังเพื่อให้มวลน้ำจำนวนมากจากตอนบนของลำห้วยคลองโพ และลำห้วยสาขาไหลลงสู่เขื่อนวังร่มเกล้าได้สะดวกลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ รมช.เกษตรฯ ยังได้พบปะเกษตรกรที่พี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาและให้กำลังใจแก่เกษตรกรและประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งแจกหญ้าหมัก 20 ถึง หญ้าแพงโกล่า 120 ฟ่อน และเกลือแร่ 30 ก้อน สำหรับโคกระบือแก่เกษตรกรอีกด้วย

ส่วนที่ จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ อ.สองพี่น้อง เพื่อตรวจดูสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำบางสาม และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรกว่า 200 คน ใน 5 ตำบลเข้าร่วมรับฟังและร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยังพื้นที่ทางการเกษตรกรรม โดยมีข้อสรุปว่า ให้ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาควบคุมระดับน้ำให้มีผลต่างกับระดับน้ำในคลองลำเกาะทอง คลองสองพี่น้อง และแม่น้ำท่าจีน 20 ซม. อีกทั้งให้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าที่ปากคลอง ร.6 ขวา ซึ่งทาง นายประภัตรได้รับปากชาวบ้านพร้อมสั่งงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการทันที

นายประภัตร กล่าวว่า วันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับเกษตรกร พร้อมสั่งระดมเครื่องสูบน้ำเร่งช่วยเหลือนาข้าวถูกน้ำท่วมและสั่งการให้ชลประทานระดมนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากนาข้าวทั้ง 5 ตำบล ลงสู่คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง เพื่อเร่งกู้คืนนาข้าวไม่ให้เสียหายขยายวงกว้างเพิ่มไปมากกว่านี้ หลังจากนี้ไปอีก 2-3 วัน



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25945

Col.Inch: 56.91 Ad Value: 119,511

หัวข้อข่าว: เร่งซ่อมแซม เขื่อนห้วยยาง

หน้า: 1 (กลางขวา), 9

PRValue (x3): 358,533

คลิป: สีสี่

ยืนยันได้ว่าน้ำในคลองสองพี่น้องลดระดับลง  
แน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายณัฐภัทร  
สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี โพสต์เฟซบุ๊ก  
ส่วนตัว ข้อความว่า ปลอมเฟซ !!!!! ขณะนี้มี  
ผู้ไม่หวังดีปลอมเฟซบุ๊กผม ขอให้โอนเงิน  
บริจาคช่วยน้ำท่วม ผมขอเรียนให้ทราบว่าไม่มี  
การขอรับบริจาคผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ถ้า  
จะมีการบริจาคจะเปิดเป็นศูนย์รับบริจาคและมี  
ประกาศของทางราชการ ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งความ  
ไว้แล้วที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี และล่าสุดคนร้าย  
ไหวตัวได้บล็อกเฟซบุ๊กปลอมดังกล่าวแล้ว.

# 'ประวิตร'จี้-เร่งฟื้นฟูหนองหารสกลนคร

“ประวิตร” เร่งรัดฟื้นฟูบึงหนองหาร จ.สกลนคร พัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบสาธิตบึงโขงหลงและกว๊านพะเยา ตั้งธงแผนพัฒนา **★ มีต่อหน้า 11**

## 'ประวิตร' ☆ ต่อจากหน้า 1

62 โครงการรองรับแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งขยายความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตรกว่า 2 หมื่นไร่ และปรับภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เร่งฟื้นฟูบึงหนองหารเป็นโมเดลต้นแบบเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 ต.ค. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และคณะลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร มีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานสรุปแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงหนองหารเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่กว่า 77,016 ไร่ มีลำน้ำไหลเข้ารอบทิศทาง 21 ลำน้ำ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 53 ตำบล รวมกว่า 1 ล้านไร่ ทั้ง จ.สกลนคร และ จ.นครพนม ประชาชนได้รับประโยชน์ 80,750 ครัวเรือน จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางดูสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบบึงหนองหาร

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาบึงหนองหารระยะเวลา 10 ปี รวม 62 โครงการ วงเงินกว่า 7,455 ล้านบาท ต้องการพัฒนาบึงหนองหารให้มีความสมบูรณ์ เชื่อมโยงการผันน้ำจากลำน้ำพุงไปยังโครงการพัฒนากลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองรับการแก้ปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้งภาคอีสานตอนบน รวมทั้งเพื่อการจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร ต้องการเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 25,000 ไร่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

พล.อ.ประวิตรกล่าวอีกว่าการดำเนินงานร่วมกันดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมวางแผน และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เร่งรัดดำเนินการตามเป้าหมายและ



กรอบแผนงานงบประมาณ ขอให้ สทนช.ตั้งคณะทำงานกำกับและเร่งรัดขับเคลื่อนแผนหลักสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายในภาพรวม พร้อมกำกับ จ.สกลนคร กำจัดวัชพืชและน้ำเสียให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมในระยะสั้น และขอให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมทำหน้าที่ยกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กำหนดรูปแบบการเพาะปลูกและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม พร้อมทั้งกำหนดระบบการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ให้เชื่อมต่อบริเวณชลประทานขนาดใหญ่ที่มีอยู่

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตรยังกำชับขอให้ทส. เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบพื้นที่ต้นน้ำหนองหารให้สมบูรณ์ ขอให้กรมชลประทานเป็นหลักรุดการร่วมกับหน่วยงานในกษ.ร่วมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บึงหนองหาร การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งกำหนดรูปแบบการเพาะปลูก และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม ดึงประชามในพื้นที่

### △ เร่งฟื้นฟู

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดูแผนที่รอบบึงหนองหาร จ.สกลนคร เพื่อวางแผนพัฒนาและฟื้นฟูให้เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง วางเป้าหมายให้เป็นโมเดลแหล่งพัฒนาน้ำ.

เข้ามามีส่วนร่วมและการจ้างแรงงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาบึงหนองหารให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาต่อยอดขยายผลสำเร็จใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น บึงโขงหลงและกว๊านพะเยาต่อไป

# 'ประวิตร' กำชับ ฟื้นฟูหนองหาร

'ประวิตร' เร่งรัดฟื้นฟูบึงหนองหาร จ.สกลนคร  
พัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบสาธิต ★ มีต่อหน้า 2

**'ประวิตร' กำชับ ☆ ต่อจากหน้า 1**  
บึงโขงหลงและกว๊านพะเยา ตั้งแผนพัฒนา 62  
โครงการ รองรับแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ขยาย  
ความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตรกว่า 2 หมื่นไร่  
และปรับภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เร่งฟื้นฟูบึงหนองหารเป็นโมเดลต้นแบบเมื่อ  
เวลา 09.30 น. วันที่ 24 ต.ค. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาล  
ศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวรวิฑูรย์ ศิลปอาชา  
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ  
คณะลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร  
จ.สกลนคร มีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ  
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงาน  
สรุปแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงหนองหารเป็น  
แหล่งน้ำขนาดใหญ่กว่า 77,016 ไร่ มีลำน้ำไหลเข้ารอบ  
ทิศทาง 21 ลำน้ำ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 53 ตำบล  
รวมกว่า 1 ล้านไร่ ทั้ง จ.สกลนคร และ จ.นครพนม  
ประชาชนได้รับประโยชน์ 80,750 ครัวเรือน จากนั้น  
รองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางดูสภาพพื้นที่  
บริเวณโดยรอบบึงหนองหาร

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและเห็นชอบแผน  
หลักการพัฒนาบึงหนองหารระยะเวลา 10 ปี รวม

62 โครงการ วงเงินกว่า 7,455 ล้านบาท ต้องการ  
พัฒนาบึงหนองหารให้มีความสมบูรณ์ เชื่อมโยง  
การผันน้ำจากลำน้ำพุงไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองรับการแก้ปัญหา  
น้ำท่วมและน้ำแล้งภาคอีสานตอนบน รวมทั้งเพื่อ  
การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน  
โดยเฉพาะการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ  
ประปาหมู่บ้าน เพื่อการสร้างความมั่นคงของน้ำ  
ภาคการเกษตร ต้องการเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก  
กว่า 25,000 ไร่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่ง  
ท่องเที่ยว

พล.อ.ประวิตรกล่าวอีกว่าการดำเนินงานร่วมกัน  
ดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ทุกส่วน  
ราชการที่รับผิดชอบร่วมวางแผน และทำงานร่วม  
กันอย่างใกล้ชิด เร่งรัดดำเนินการตามเป้าหมายและ  
กรอบแผนงานงบประมาณ ขอให้ สทนช.ตั้งคณะ  
ทำงานกำกับและเร่งรัดขับเคลื่อนแผนหลักสู่การ  
ปฏิบัติตามเป้าหมายในภาพรวม พร้อมกำชับ จ.  
สกลนคร กำจัดวัชพืชและน้ำเสียให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ในระยะสั้น และขอให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมทำ  
หน้าที่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กำหนด  
รูปแบบการเพาะปลูกและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ในภาพรวม พร้อมทั้งกำหนดระบบการบรรเทาอุทกภัย

ในพื้นที่ให้เชื่อมต่อบริเวณชลประทานขนาดใหญ่ที่มีอยู่  
พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตรยังกำชับขอให้ ทส.  
เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบพื้นที่  
ต้นน้ำหนองหารให้สมบูรณ์ ขอให้กรมชลประทาน  
เป็นหลักร่วมกันดำเนินงานในกษ.ร่วมบริหารจัดการ  
การนำในพื้นที่บึงหนองหารการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  
รวมทั้งกำหนดรูปแบบการเพาะปลูก และควบคุม  
การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมตั้งประชาคมในพื้นที่  
เข้ามามีส่วนร่วมและการจ้างแรงงานในพื้นที่ เพื่อ  
ร่วมกันพัฒนาบึงหนองหารให้กลับมามีความอุดม  
สมบูรณ์และเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอ  
ให้พิจารณาต่อยอดขยายผลสำเร็จใช้เป็นต้นแบบ  
ในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น บึงโขงหลง  
และกว๊านพะเยาต่อไป

**โมเดลน้ำ พล.อ.ประวิตร**  
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
ดูแผนที่รอบบึงหนองหาร  
จ.สกลนคร เพื่อวางแผนพัฒนา  
และฟื้นฟูรวม 62 โครงการ  
ให้เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่  
ช่วยเหลือเกษตรกร  
แก้ปัญหา น้ำท่วมและ  
ภัยแล้ง พร้อมปรับภูมิทัศน์  
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
วางเป้าหมายให้เป็น  
โมเดลแหล่งพัฒนา



## จับข่าวเอามาย่า

**ท**ั้งเกิดน้ำล้นจากเขื่อนลำพระเพลิงหลากลงลำสาขาลำพระเพลิง คลองส่งน้ำ และไหลเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่เกษตร โรงเรียน และวัดหลายแห่งใกล้ลำน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ ต.จั่ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว พ.ต.อ.จตุพล เร่งถนนอมทรัพย์ ผกก.6 บก.ทล.มอบหมาย พ.ต.ท.วิษณุ คำโนนม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวง นครราชสีมา พร้อม ร.ต.อ.มนตรี ศรีวัฒนกุล, ร.ต.อ.ณัฐพล พลอยท้วม, ร.ต.อ.พงษ์ธร ใหญ่นอก สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา นำจิตอาสาตำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ร่วมกับสมาชิกชมรมยักษ์ใหญ่ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และเครือข่ายจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาด



สะอาดพื้นฟุตตะกรุด ในพื้นที่ ต.จั่ว ทั้งเก็บขยะ ล้างโบสถ์ ทำความสะอาดรอบวัด เพื่อให้พระสงฆ์และชาวบ้าน สามารถประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติ สอดรับกับนโยบาย ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข บิ๊ก ดร. ที่สั่งการ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ภ. พล.ต.ต.ชัย สุกแก้วณรงค์ รอง ผบช.ภ. และ พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผบ.ทล. ให้ประสานบูรณาการนำกำลังจากทุกภาคส่วน เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อนจากอุทกภัย ใน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

เนื่องจากปัจจุบัน มีการระบาดของโรคในสัตว์ในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ “โรคปากและเท้าเปื่อย” และ “โรคเฮโมราจิกเซปติซีเมีย” หรือโรคคอบวม **ทศพร ลินยบุตร** นายอำเภอภูคุดชุม จ.ยโสธร เป็นประธานพิธี Kick Off รมรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคคอบวม รอบที่ 1 บึงประฆาณ 2564 แก่โคกระบือของเกษตรกร โดยมี **นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ** ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร **ทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ**



หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเกษตรกรกิจกรรม ที่กลุ่มโคขุนหนองแห่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.หนองแห่น อ.ภูคุดชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวมให้โค กระบือ ที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป พันยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ที่เคยเกิดโรค พื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่น ตลาดนัดโค กระบือ ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เรื่องโรคระบาดแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ นอกจากนี้มอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาปศุสัตว์ดีเด่น และมอบอุปกรณ์การฉีดวัคซีนแก่ผู้แทนอาสาปศุสัตว์

**อนุพงษ์ ทั้งวงศ์สกุล** อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการเงินแก่สมาชิกสมาคม ตามนโยบาย **พล.ต.ปชชา รัตนพันธ์**

นายกสมาคมธุรกิจฯ โดยตั้งเป้าให้ความรู้แก่สมาชิกกว่า 400 ราย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการขาด

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

**Section:** อาทิตยส์สร้างสรรค์/-  
**วันที่:** อาทิตยส์ 25 ตุลาคม 2563  
**ปีที่:** 43 **ฉบับที่:** 15568  
**Col.Inch:** 112.79 **Ad Value:** 124,069  
**คอลัมน์:** จับข่าวเอามาอย่า

**หน้า:** 17(บนซ้าย)  
**PRValue (x3):** 372,207 **คลิป:** ชาว-ดำ

สภาพคล่อง และอยากเสริมสภาพคล่องให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในรอบนี้ เชิญ **มนัส พิรินฤทธิ** อดีต พช.ผอ.ธนาคารออมสินในฐานะที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทแมโพล์ท แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทั้ง ส่วนของโรงแรม มัคคุเทศก์ หรือโอดัทัวร์ ภัตตาคารร้านอาหาร และท่องเที่ยว



ชุมชนล่ามช้าง ทั้งนี้คลิกเปิดบริการที่สำนักงานสมาคมฯ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.30-12.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

**ไ**กสร กองฉลาด พ่อเมืองนครพนม ให้การต้อนรับ **เลี้ยว จวินยวิน** Mr. Liao Junyun กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่ผู้ว่าไกรสร เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยพบปะพูดคุยถึงประวัติความเป็นมาขององค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พร้อมหารือความร่วมมือในการสถาปนาเมืองพี่น้องระหว่าง จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ยังฝากขอบคุณมายังสมาคมพ่อค้าไทย-จีน นครพนม และพี่น้องชาวจังหวัดนครพนม ที่สนับสนุนหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ ในช่วงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประสบปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งนำหน้ากากอนามัยมามอบเพื่อแสดงความขอบคุณ 9,000 ชิ้น ซึ่งผู้ว่าฯจะได้นำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีความจำเป็นนำไปใช้ต่อไป



**อลงกรณ์ พลบุตร** ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโรงงานแปรรูปผลผลิตโกโก้ ที่สถานที่ผลิตอาหาร บริษัทโกโก้ไทย ไบรด์คัส จำกัด สาขาสระบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.กุดคนแก่ อ.เมือง จ.สระบุรี หลังจาก **ดร.รุ่งโรจน์ วรามิตร** ประธานบริษัทโกโก้ไทย ไบรด์คัส จำกัด ซึ่งส่งเสริมการปลูกโกโก้ให้เกษตรกรหลายจังหวัดทั่วประเทศ



โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพมั่นคง อยู่กินแบบพอเพียง อีกทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในระยะยาว ซึ่งผลิตภัณฑ์จากโกโก้ เมล็ดโกโก้ สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งโกโก้ผง ช็อกโกแลต เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลากหลายชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ตั้งเป้าทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันไทยนำเข้าโกโก้และช็อกโกแลตปีละ 40,000-50,000 ตัน

ภายหลังเกิดน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลรัฐประเทศ จ.สระบุรี ทำให้ประชาชนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลได้รับความเดือดร้อน ล่าสุด ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องระดับ 20-60 เซนติเมตร ส่วนที่ ต.ท่าข้ามและ ต.ปากห้วย อ.รัฐประเทศ น้ำลดระดับลงเช่นกัน อยู่ระดับที่ 40-80 เซนติเมตร บางพื้นที่น้ำแห้งสนิทชาวบ้านเริ่มทำความสะอาดพื้นที่เพื่อกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

**เกียรติศักดิ์ จันทร์** พ่อเมืองสระแก้ว พร้อม **วิรุษา จันทร์** นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ประกอบอาหารที่โรงครัวพระราชทาน ที่บริเวณหอนาฬิกา อ.รัฐประเทศ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในเขตเทศบาลรัฐประเทศ



ทั้งชุมชนมิตรสัมพันธ์ ชุมชนวังปลาตอง นอกจากนี้ยังส่งมอบชุดธารน้ำใจสภาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปช่วยเหลือพื้นที่ ต.ท่าข้าม ต.ปากห้วย อ.รัฐประเทศ ด้วย

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: อาทิตยส์ุขสรรค์/-

วันที่: อาทิตย 25 ตุลาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15568

Col.Inch: 112.79 Ad Value: 124,069

คอลัมน์: จับข่าวเอามายำ

หน้า: 17(บนซ้าย)

PRValue (x3): 372,207

คลิป: ชาว-ดำ

มนตรีชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับ สงวน หอกคำ ผอ.อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา สไฟโรโกธรรม ปลัด อบจ.พิษณุโลก และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในหลักสูตรระยะสั้นและทวิภาคีและส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร



วิชาชีพ/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระหว่าง อบจ.พิษณุโลก กับ สถาบันการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคสองแคว, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก, วิทยาลัยการอาชีพนครไทยและวิทยาลัยพัฒนการมิ่งพระพิษณุโลก ที่ห้องประชุมสุพรรณภักถยา อบจ.พิษณุโลก เพื่อร่วมดำเนินการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัด อบจ.

## พิมพ์ออร์